

ต้นไม้โบราณ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับการดูแลต้นไม้

โดยทั่วไปต้นไม้แทบทุกชนิดจะชอบดินโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ ไม่แฉะ น้ำไม่ขัง พืชทะเลทรายและพืชที่อยู่ตามยอดเขา เช่น กระบองเพชร ปิยะเซียน จันท์ผา เป็นพืชที่เกิดในที่แห้งแล้ง จึงไม่ชอบน้ำ ต่างกับพวกชมพู่ มะปูด สาเก มักเติบโตได้ดีในที่ลุ่ม เพราะเป็นพืชที่ชอบน้ำ

มะยม มะนาว ทับทิม มะเฟือง พุทรา เป็นพืชบนที่ดอน ชอบดินปนทราย **มะเฟือง พุทรานั้น** หลังจากเก็บผลแล้วต้องริดก้าน รานกิ่งให้โกรน กิ่งที่แตกใหม่จึงจะให้ผลโต **เช่นเดียวกับกระถินและช่อม** ที่ควรเก็บยอดบ่อยๆ จะได้แตกยอดงามมากกว่าเก่า

มะละกอ ไม่ชอบแฉะและน้ำขัง ชอบดิน (เหนียว) โปร่ง **ขนุน** เป็นพืชบนที่ดอน ไม่ชอบน้ำขัง (ปลูกริมคลองได้ แต่ต้องอยู่บนสันร่อง) **กุหลาบ** เป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น (แต่ไม่ถึงกับหนาวจัด) ชอบแดดอ่อนๆ ไม่ชอบแฉะ การรดน้ำให้รดที่โคนต้น ออกรดที่ใบ

หญ้า เป็นพืชที่ต้องการความชื้นมาก เมื่ออากาศแห้งแล้ง ควรรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำและทั่วถึง **ฤดูที่ควรเริ่มปลูกคือ ฤดูหนาว** เพราะหญ้าชอบความเย็นและชื้น ซึ่งจะเจริญงอกงามได้ดีในช่วงนี้ พื้นที่ซึ่งเป็นดินทรายและดินเหนียวไม่เหมาะกับการปลูกหญ้า เพราะดินทรายไม่อุ้มน้ำ ส่วนดินเหนียวก็แน่นทึบขาดอากาศ ดินที่พืชทุกชนิดชอบก็คือ **ดินร่วนซุย**

ทิศตะวันออกของบ้านควรปลูกมะละกอหรือพืชสวนครัวอื่นๆ เพื่อให้ได้รับแดดยามเช้าที่มีคุณค่าต่อต้นไม้ เพราะพืชสวนครัวชอบที่โล่งแจ้ง มีลมโกรก พืชสวนครัวที่ควรปลูกไว้ติดบ้าน เช่น ถั่วพู มะดัน อ้อย ดอกขจร ผักหวาน **ส่วนทิศตะวันตกของบ้านควรปลูกไม้ยืนต้นที่มีใบหนา** เช่น มะม่วง ชมพู่ เพื่อแสงแดดยามบ่ายที่ร้อนแรงมิให้ตกถึงบ้าน

กรณียอดใบไม้หักงอ มีสาเหตุมาจากมดคาบเอาเปลือกไปปล่อยไว้ เพื่อให้เปลือกดูดกินอาหารในใบพืชอ่อน แล้วมดก็จะไปกินอาหารที่เปลือกขั้วถ่ายออกมา วิธีแก้ไขให้ใช้ยาจุนเช่นน้ำสบู่แล้วนำไปฉีดที่ใต้ใบและหลังใบ

การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้ขยายพันธุ์นั้น ควรเก็บในฤดูร้อน เพราะเป็นระยะที่พืชแก่จัด อากาศแห้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย เมล็ดพันธุ์จะไม่ขึ้นรา เมล็ดพันธุ์พืชควรเก็บไว้ไม่เกิน ๑ ปี และควรนำออกปลูกในฤดูฝน (ก่อนปลูกนำเข้าตู้เย็นสัก ๑ เดือน จะช่วยให้งอกเร็วขึ้น)



การขยายพันธุ์โดยการปักชำ ทำได้กับพืชแทบทุกชนิด (แม้แต่ตัดกิ่งเสียบไว้ในขวดก็ออกรากได้) ขอเพียงให้อยู่ในที่ที่มีความชื้นสูงเท่านั้น

การดูแลไม้ผลในฤดูหนาว ให้พรวนดินรอบๆ ต้น แล้วโรยปุ๋ย และเนื่องจากในฤดูหนาวอากาศจะแห้ง ความชื้นในดินจะสูญเสียไป จึงควรทาวัดคลุมดินไว้ เช่น เอาต้นกล้วยมาผ่าสองซีก แล้วคว่ำคลุมโคนต้นไว้ รดน้ำให้บ่อยครั้ง แต่ครั้งละน้อยๆ

การให้ปุ๋ยไม้ผล สังเกตว่า หากต้นไม้แตกใบอ่อน แสดงว่ากำลังต้องการปุ๋ย โดยทั่วไปนั้นควรให้ปุ๋ย ๓ ระยะ คือ ระยะฟื้นตัวจากหลับ (ในช่วงฤดูฝน เดือนเมษายน-พฤษภาคม) ระยะก่อนออกดอกออกผล และระยะเก็บผลเสร็จแล้ว สาเหตุที่ไม้ผลร่วงก่อนแก่จัด เกิดจากมีแมลงมาเจาะกิน น้ำท่วมจนรากเน่า ขาดน้ำ ขาดปุ๋ยนั่นเอง ☺